



กรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศ

123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 575 1058 Email: consular04.pr.mfa@gmail.com

กรณีสำนักงานเขตห้วยขวางขอตรวจสอบการรับรองนิติกรณ์กรมการกงสุล

- กรมการกงสุลได้รับหนังสือจากสำนักงานเขตห้วยขวางขอความร่วมมือให้ตรวจสอบนิติกรณ์เอกสารซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองให้แก่บุคคลสัญชาติอินเดียเพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสมรสกับคนไทยที่สำนักงานเขตห้วยขวาง ในช่วงระยะเดือน ม.ค. 2558 ถึง เม.ย. 2559 จำนวน 115 ชุด ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ทำการนิติกรณ์เอกสารข้างต้นหรือไม่ และต่อมากรมการกงสุลได้รับหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขอทราบข้อมูลประกอบการสืบสวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเขตห้วยขวาง เช่นเดียวกัน

- เมื่อได้รับการประสานงานดังกล่าว กรมการกงสุลได้เร่งรัดตรวจสอบผลการรับรองเอกสารดังกล่าว โดยการดำเนินการของกงสุลชาติและนิติกรณ์ พบว่า เอกสารที่ขอตรวจสอบนั้นเป็นเอกสารประเภท “คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร” (AFFIDAVIT) เพื่อรับรองสถานะความเป็นโสดของบุคคลสัญชาติอินเดีย ที่ยื่นขอรับจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย (สอท. อินเดีย) ออกให้เพื่อประกอบการจดทะเบียนสมรสกับคนไทย โดยพบว่าเอกสารจำนวน 20 ชุด จาก 115 ชุด ไม่ได้ผ่านการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกงสุลชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลแต่อย่างใด และเพื่อการตรวจสอบให้ครบถ้วน กรมการกงสุลได้ประสานการและพบเจ้าหน้าที่ของ สอท. อินเดีย ซึ่งได้รับแจ้งมาว่าเอกสารบางส่วนใน 20 ชุดดังกล่าวก็ไม่ได้รับรองโดย สอท. อินเดีย แต่อย่างใดเช่นกัน

- สำหรับการดำเนินการของกรมการกงสุลในเชิงปราบปราม จะประสานงานผลการตรวจสอบไปยังสำนักงานเขตห้วยขวาง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในเรื่องของการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารปลอม อันเป็นความผิดทางอาญานั้น กรมการกงสุลมีนโยบายที่จะดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด และจะดำเนินการแจ้งความต่อสถานีตำรวจทั้งสองห้อง สถานีตำรวจห้วยขวาง และกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนในกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดต่อไป

- สำหรับการดำเนินการในเชิงป้องกัน ในระยะแรกกรมการกงสุลได้วางมาตรการเพื่อดำเนินการให้รัดกุมเกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารประเภทดังกล่าวมากขึ้นด้วยการประสานตรวจสอบความถูกต้องของ สอท. อินเดีย โดยตรงก่อนรับรองเอกสารทุกครั้ง และเพิ่มช่องทางให้แก่สำนักงานเขตและอำเภอทั่วประเทศในการตรวจสอบเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศได้โดยตรงเช่นกัน ส่วนมาตรการในระยะยาว กรมการกงสุลจะพัฒนาระบบโดยการเชื่อมฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองกับฐานข้อมูลการรับรองเอกสารของกรมการกงสุลโดยตรง อาทิเช่น ข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารทั้งของกรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก และมีแผนที่จะยกระดับความปลอดภัยด้วยระบบสติ๊กเกอร์และโปรแกรมรับรองเอกสารในลักษณะป้องกันการปลอมแปลง (Security Features) ในลำดับต่อไป

15 สิงหาคม 2559

กงสุลชาติและนิติกรณ์

กรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศ